

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ม.อ. ลุยมิติใหม่ Hybrid learning



### ม.อ. ลุยมิติใหม่ Hybrid learning

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ. ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ยุคโควิด-19 ด้วยการวางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว.



หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ม.อ. ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ รับมือ COVID-19 ผุดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ ใช้...

## ม.อ.ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ รับมือ COVID-19 ผุดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ ใช้ทดแทนการฝึกงานจริง



**ผศ.ดร.นิวัตติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)** เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขต ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ด้านมาตรการป้องกัน ม.อ. จึงงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid learning)

ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ มาผสมผสาน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ส่วนกรณีที่มีต้องมีการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยก็จะจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน แต่หากจำเป็น

มหาวิทยาลัยก็จะกำหนดมาตรการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ม.อ. ยังจะดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงวิกฤตินี้ จึงจะติดตาม และประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการ

ติดเชื่อ ลดความเสี่ยงในการติด  
เชื่อของนักศึกษาและบุคลากร และ  
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้  
สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไป  
ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย  
ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ  
และมีทักษะที่พึงประสงค์ในทุก  
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด